



ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
ในอัตราว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) ได้ประกาศรับสมัคร
ในตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครระหว่าง
วันที่ ๑๑ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จึงประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ
โดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดตามลำดับ
กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนน
ไม่ถึงเกณฑ์ ๘๐ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
(ชาวต่างชาติ) ในครั้งนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

สอบได้ ลำดับที่ No.	หมายเลขผู้สมัคร Applicant Number	ชื่อ - สกุล Name - Surname	คะแนนรวมเฉลี่ย Average Total Score	หมายเหตุ Note
๑	๐๑	MISS. AIRA RHEA BOLANTE LAOG	๘๘.๖๗	
๒	๐๒	MISS. MARY ANN RAMOS MARTINEZ	๘๓.๖๗	

๒. บัญชีรายชื่อ...

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลตามประกาศนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จะจ้างผู้ที่ได้ลำดับที่ ๑ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครไว้ โดยมีผลวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายันทธนากรณ์ พิมพ์เนา)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)